



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

29 ตุลาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 29 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,968 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,893,941 ราย รักษาหายเพิ่ม 8,747 ราย รักษาหายสะสม 1,775,570 ราย ยังรักษาอยู่ 99,301 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 64 ราย เสียชีวิตสะสม 18,976 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 72,812,483 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 246,273,772 ราย เสียชีวิต 4,996,414 ราย รักษาหาย 223,150,090 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ** เมอร์ค แจกสูตรโมลนูพิราเวียร์ ให้ชาติฐานะปานกลาง-ยากจน/ เอลดรา พลัสระบาดติดเชื้อมากกว่า 100 รายในหลายรัฐ/ สื่อรายงานว่าสหรัฐฯ มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำ แม้มียุติวัคซีนสิ้นมือ/ CDC คาดผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 **อิสราเอล** เตรียมอนุญาตให้ นทท.ต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศ 1 พ.ย.นี้ **นิวซีแลนด์** ทางการประกาศเตรียมผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มพรมแดน หลังปิดมายาวนานกว่า 1 ปีครึ่ง แต่ยังไม่พร้อมรับ นทท.ต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว **จีน** เมืองอิ่นชว่นทดสอบกรดนิวคลีอิกสกัดโควิด 19 **เวียดนาม** เริ่มฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้เด็กอายุ 12-17 ปี **สิงคโปร์** ติดโควิดรายใหม่ทะลุครั้งหมื่นครั้งแรก ซึ่งสูงผิดปกติ **ฟิลิปปินส์** เตรียมฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้เยาวชนอายุระหว่าง 12 -17 ปี 3 พ.ย.นี้ **อินเดีย** สํารวจพบคนเมืองหลวงมีแอนติบอดีต้านโควิดกว่า 90% **รัสเซีย** สั่งปิดกิจการเกือบทั้งหมดในมอสโก หลังยอดติดโควิดพุ่ง 3.5 หมื่นคน/วัน

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. ขี้แจงนายกฯ ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ ร่วมประชุม COP 26

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สวท., ทวีทุกช่อง, mcot, INN, workpointtoday)

- รองนายกฯ และ รมว.สร. กล่าวว่านายกฯ จำเป็นต้องฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็ม 3 ด้วยไฟเซอร์ตามสูตร เนื่องจากจะต้องเดินทางเข้าร่วมการประชุม COP 26 (การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26) ระหว่างวันที่ 31 ต.ค.-2 พ.ย.64 ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร โดยไม่มีอาการผิดปกติ เป็นการฉีดตามกำหนดหลังฉีด AZ 2 เข็ม ครบ 6 เดือน เป็นกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับการฉีดบูสเตอร์โดสไฟเซอร์ เข็มที่ 3 ต่อจากบุคลากรทางการแพทย์

#### 2. หนังสือรับรองฉีดวัคซีนรูปแบบดิจิทัล

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปปซิฟิค, ช่อง 3, moneyandbanking, mcot, acnews, thailandplus, js100)

- รองนายกฯ และรมว.สร. เผย ที่ประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบร่างประกาศปรับปรุงการออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพิ่มรูปแบบเอกสารดิจิทัล อัตรา 50 บาท/ครั้ง คาดดำเนินการได้ภายใน พ.ย.นี้ ส่วนรูปแบบเล่มดำเนินการแล้ว 4 หมื่นราย เห็นชอบกรอบการดำเนินงานรองรับการเปิดประเทศและการระบอบของโควิดปี 65 เน้นชีวิตวิถีใหม่ สร้างความมั่นคงสุขภาพและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเห็นชอบปรับนิยามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเดินทางโดยเครื่องบิน เป็นผู้นั่งติดกับผู้ติดเชื้อ ไม่สวมหน้ากากนานกว่า 5 นาที ให้ลดกักตัวจาก 14 วันเหลือ 10 วัน

#### 3. เปลี่ยนนิยามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และลดวันกักตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, mcot, TNN, topnews, nationtv)

- อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบปรับหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อง่ายและสะดวกแก่การติดตามข้อมูลการรับวัคซีนในระบบหมอพร้อม พร้อมกำหนดนิยามเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใหม่ เดิมกักตัว 14 วันดูอาการ เหลือเพียง 10 วัน และในกลุ่มคนที่เดินทางโดยสายการบิน จากเดิมเกณฑ์เสี่ยงใน 2 แถวแรก และ 2 แถวหลัง เหลือ 2 คนที่นั่งด้านซ้ายและขวาติดกับผู้ป่วย ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อภาพรวมลดลง ยังมี 4 จังหวัดชายแดนใต้ที่มีอัตราการติดเชื้อสูงอยู่ ต้องเฝ้าระวังต่อไป การเปิดประเทศ 1 พ.ย. ในส่วนของมาตรการสาธารณสุข มีทั้งการควบคุมโรค และแผนรองรับผู้ป่วย แผนการบริหารจัดการ

#### 4. วัคซีนไฟเซอร์สำหรับ นร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, ช่อง 7,9, สวท., กรมประชาสัมพันธ์, INN, TNN, Thaipbs, NBT, newtv, nationtv, mcot, workpointtoday, amarintv, infoquest, thebangkokinsight)

- อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย วัคซีนไฟเซอร์กว่า 1.5 ล้านโดส ถึงไทยตามกำหนด ขณะนี้มี นร.-นศ. อายุ 12 ปีขึ้นไป แสดงความประสงค์ฉีดวัคซีนผ่าน คกก.โรคติดต่อจังหวัดทั่วประเทศ เพิ่มกว่า 5 แสน รวม 4.3 ล้านราย กรมฯ ได้ทยอยจัดสรรวัคซีน

ลงไปยังพื้นที่ต่างๆ แล้ว ยืนยันว่าวัคซีนมีเพียงพอ สำหรับผลข้างเคียงที่ผู้ปกครองกังวล พบรายงานการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบน้อยกว่า 10 ราย ทุกรายมีอาการไม่รุนแรงและรักษาหายเป็นปกติเกือบทั้งหมด ซึ่งเกิดขึ้นน้อยกว่าในต่างประเทศ ส่วนการฉีดวัคซีนในเด็กเล็ก อายุ 3-11 ปียังไม่อนุญาต แต่ล่าสุดหลายประเทศได้มีการฉีดวัคซีนโควิดในเด็กประมณบ้างแล้ว ซึ่ง สธ.ได้เร่งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องมาขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดในเด็กเล็กกับ อย. เมื่ออย.อนุญาตก็จะมีพิจารณาฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กเล็กต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ช่อง 7, topnews

- ทีมแพทย์-พยาบาลจาก รพ.สังขละบุรี จนท.สสอ.สังขละบุรี และคณะครู รวมกว่า 15 คน นำวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก ไปฉีดให้นักเรียน รร.กอม่งมอทะ สาขาบ้านสาละวะ และ สาขาบ้านโลโว อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก ที่มีชายแดนติดประเทศเมียนมา ห่างจากตัว อ.สังขละบุรี ประมาณ 27 กม. ฝ่าเส้นทางบางช่วงเป็นภูเขาสูง และถนนเป็นดินโคลน เนื่องจากได้รับความเสียหายจากฝนที่ตกลงมา ทำให้ต้องใช้ความระมัดระวัง และความชำนาญในการขับขี่

##### 5. แนวโน้มผู้ป่วยใหม่ลดลงต่อเนื่อง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์มติชน

- รองนายกฯ และรมว.สธ. เผยแนวโน้มสถานการณ์โรคโควิด 19 ในไทยลดลงต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ ส่วนพื้นที่ที่ต้องจับตาพิเศษ คือ นครศรีธรรมราช และพื้นที่การท่องเที่ยว รวมถึงในเรือนจำ สำหรับช่วง พ.ย. ไทยมีแผนจัดหาวัคซีนรองรับการเปิดประเทศและเปิดเรียน โดยจัดส่งวัคซีนพื้นที่ 23 ล้านโดส คือ AZ 13 ล้านโดส และไฟเซอร์ 10 ล้านโดส เป้าหมายฉีดในแซนด์บ็อกซ์ต้องครอบคลุม 70% เพิ่มความครอบคลุมกลุ่ม 608 ส่วนการเปิดประเทศจะกำหนดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จว. และผู้เดินทางไม่ต้องกักตัว จากกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ 45 ประเทศ 1 เขตบริหารพิเศษ มีมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการปฏิบัติก่อนเดินทางเข้ามา ทั้งทท.และคนไทย และยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่ 17 จว.นำร่อง ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 1 พ.ย.นี้เป็นต้นไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, สวท., ช่อง 7, js100, mcot, NBT, Thaipbs, acnews)

- นพ.เฉวตสรน นามวาท กล่าวว่า สถานการณ์ระบาดโรคโควิดของไทย เลยจุดทางแยกหลังสิ้นสุดมาตรการล็อกดาวน์มาแล้ว และพบสถานการณ์จริงทั้งจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ กับอัตราผู้ป่วยหนัก เป็นไปตามฉากทัศน์ที่ต้องการคือ แนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่ภาพรวมประเทศลดลง เป็นผลจากการฉีดวัคซีน การเริ่ม COVID Free Area ประชาชนช่วยกันเพิ่มมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล UP ยังมีมาตรการทางสังคมในการควบคุมการเดินทาง มาตรการองค์กร COVID Free Setting และการคัดกรองต่อเนื่องด้วย ATK ถือเป็นทิศทางที่ดี ขอให้ช่วยกันเคร่งครัดการป้องกันตัวเองต่อเนื่องเช่นนี้หลังเปิดประเทศและเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พ.ย.นี้ต่อไปด้วย ส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ในกลุ่มรับ AZ 2 เข็ม แนวทางของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แนะนำว่าหากรับวัคซีนมาแล้วเกิน 6 เดือน ให้รับวัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 3

##### 6. สถานการณ์โควิดเชียงใหม่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า, ช่อง 7, teenee, thebangkokinsight)

- หมอหม่อง คณะแพทย์ มข. โพสต์ถึงสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดใน จ.เชียงใหม่ ถึงจุดที่เลวร้ายมาก จำนวนผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น 300-500 คน/วัน ผู้ป่วยล้น รพ. ผู้ป่วยหนัก ICU ต้องเปิด HI/CI/TI ยกใหญ่ สภาพใกล้ตอน กทม.แตกเต็มที ทั้งนี้มีการต่าหนี ผวจ.เชียงใหม่ ว่าทางจังหวัดขอไม่ให้พูดออกไปว่าเตียงเต็ม เตียงไม่พอ ทั้งที่ความจริงเกินศักยภาพที่ระบบสาธารณสุขของจังหวัดจะรองรับได้แล้ว บุคลากรแพทย์เหนื่อยล้าจนทนแทบไม่ไหว หากเทียบกับ wave ก่อนหน้านี้ รอบนี้หนักกว่าทุกครั้งมาก แต่ผู้คนเริ่มชินชา หละหลวมการปฏิบัติตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยนิวส์

- ผวจ.เชียงใหม่ ออกมาตรการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 100 คน มีผลทั้งจังหวัด ยกเว้นเขตพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.ดอยเต่า อ.แมริม และ อ.แม่แตง จัดรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 500 คน

##### 7. เตรียมลดพื้นที่สีแดงเข้ม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, ศูนย์แปซิฟิก, ไทยโพสต์, INN, js100, topnews)

- นายกฯ เผย การประชุม ศบค.ชุดใหญ่ (29 ต.ค.) ที่ประชุมเตรียมเสนอปรับลดความเข้มข้นของมาตรการลง ให้เกิดความผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อรองรับการเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ โดยปรับพื้นที่ จว.ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม จากเดิมที่มี 23 จว. เหลือเพียง 7 จว. คือ สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา นครศรีธรรมราช จันทบุรี และตาก แต่ยังไม่มีการปรับเรื่องของเวลาการออกนอกเคสสถานในเวลากลางคืนแต่อย่างใด

##### 8. สั่งปราบปรามการลอบขายฟาว์พิวาเวียร์ปลอม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผจก., โพสต์ทูเดย์, mcot, nationtv)

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- โฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า นายกฯ สั่ง จนท.กวดขันจับกุมการลักลอบจำหน่ายยาฟ้าวิราเวียร์ปลอม ไม่ผ่านการอนุมัติจาก อย. ถือเป็นกวดขันประชาชนขั้นรุนแรง ล่าสุดจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 9 ราย จากการลักลอบจำหน่ายยาฟ้าวิราเวียร์ ยี่ห้อฟ้าเวียร์ ผ่านสื่อออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมยึดยาฟ้าวิราเวียร์ของกลาง จำนวน 390 กล่อง</p> <p><b>9. รายงานผู้ติดเชื้อและคลัสเตอร์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า</p> <p>- ศบค.ห่วงภาคใต้หญิงท้อง-เด็ก เสียชีวิตพุ่ง เพราะไม่ได้ฉีดวัคซีน โดยเฉพาะ 4 จว.ภาคใต้ ที่ประชุมเร่งรัดการฉีดกลุ่ม 608 และประสานผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาช่วยทำความเข้าใจ รวมถึงจำกัดวงการระบาดในครอบครัว ตลาด สถานประกอบการกิจการ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยนิวส์</p> <p>- จ.กาฬสินธุ์ คลัสเตอร์โกลบอลเฮาส์ พนักงานติดเชื้อแล้ว 129 ราย ผู้ใกล้ชิดอีก 16 ราย และกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการสอบสวนโรค</p> <p><b>13. ความคืบหน้ากรณีมือยางปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- พบผู้ที่ให้ข้อมูลกับสำนักข่าว CNN เป็นชาวสหรัฐฯ เป็นผู้ต้องหาที่อ้างว่าตนได้หวั่นในพื้นที่ยุทธศาสตร์ ซึ่งชาวไต้หวันผู้เสียหายเป็นเจ้าของบริษัทผลิตถุงมือยางส่งขายสหรัฐฯ ที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่วนข้อมูลระบุถึง บ.สกายเมด บริษัทฯ นี้เคยถูก ตร.บก.ปคบ.ดำเนินคดีมิดจำคุกมือยางมูลค่ากว่าร้อยล้านบาท แต่ไม่ได้ส่งของให้ผู้เสียหาย นอกจากนี้สกายเมดยังมีคดีอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษอีก 2 คดี</p>	
<p><b>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์แนวหน้า, บ้านเมือง</p> <p>- ตร.เตือนภัยพระสงฆ์และประชาชนให้ระมัดระวังมีจดหมายอ้างเป็น จนท.สธ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ตรวจสอบเช็คสุขภาพหลังฉีดวัคซีนแต่พระสงฆ์ วัดสาเกตุ จากนั้นแอบขโมยเงินหนีไป</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>5G Healthcare</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360 องศา เว็บไซต์ ผจก., มติชน, ไทยโพสต์, thaigov, thailandplus</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ตรวจเยี่ยม “หัวเว่ย” ติดตามการพัฒนา 5G Healthcare ร่วมกับการแพทย์ ซึ่งอนาคต 5G จะมีบทบาทเรื่องสุขภาพมากขึ้น ทั้งการดูแลรักษาแบบเรียลไทม์และแม่นยำ หรือเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน หากเกิดอาการผิดปกติจะช่วยแจ้งเตือนไปยังบุคคลใกล้ชิดหรือแพทย์ประจำตัว ทำให้สามารถช่วยเหลือได้เร็วขึ้น เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตมากขึ้น การส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน</p>	-
<p><b>วันโรค</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ เว็บไซต์ ผจก., คมชัดลึก, ChiangmaiNews, thailandplus</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุมทางไกลในการประชุมผู้นำระดับสูง ด้านการตอบโต้โรคระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง และประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) วัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมพลังในการยุติโรคในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 โดย WHO SEARO ได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยและเนปาล ที่มีการควบคุมโรคที่โดดเด่นและชัดเจน ส่งผลให้หลุดจากกลุ่มประเทศที่มีภาระโรคคือยาหลายชนิดสูง โดยใช้ 3 กลยุทธ์หลัก คือ 1) การค้นหาเชิงรุกและเพิ่มการเข้าถึงการรักษาในประชากรกลุ่มเสี่ยง 2) ประกาศโรคคือยาให้เป็นโรคติดต่ออันตรายของประเทศไทย และ 3) เร่งตรวจวินิจฉัยในกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย หวังเจอเร็วรักษาเร็ว</p>	-
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ เว็บไซต์ ผจก., แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, สำนักข่าวไทยโพสต์, INN, thailandplus, sondhitalk, newtv, tnn, mcot, plewseengern, bangkokbiznews, thejournalistclub</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า 10 พ.ย. ที่จะมีถึงนี้ สธ. จะขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับนโยบายของรองนายกฯ และ รมว.สธ. ในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ไปจนถึงพัฒนาให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ทั้งนี้ สธ. ได้เร่งเดินหน้านโยบายสำคัญโดยเฉพาะการให้ประเทศไทยเป็นฮับการแพทย์ และกัญชาทางการแพทย์ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาชาติ ซึ่งไทยมีเป้าหมายว่าจะเป็นฐานการผลิตยาจากกัญชา และคุณภาพของสินค้า ต้องได้รับการยอมรับในระดับโลก ต้องเป็น World Class และหวังให้กัญชาทางการแพทย์ของไทยเป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไปจนถึงช่วยแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน</p>	-
<p><b>วันอัมพาตโลก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ ผจก., newtv, thailandplus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่าวันหลอดเลือดสมองโลกหรือวันอัมพาตโลก ปี 2564</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>“รู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง เสียหน้าที่มีค่าช่วยชีวิต” เน้นให้ประชาชนสังเกตอาการตนเอง ตามหลักการ F.A.S.T. คือ F (Face) ใบหน้าชาหรืออ่อนแรง ปากเบี้ยว มุมปากตก ตามัวเห็นภาพซ้อน A (Arm) แขนหรือขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งยก แขนหรือขาไม่ขึ้น S (Speech) พูดไม่ชัด พูดลำบาก มีปัญหาในการพูด T (Time) ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีภายใน 4 ชั่วโมง หากพบอาการข้างต้น ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด หรือโทรสายด่วน 1669 เพื่อจะได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติมากที่สุด</p>	
<p><b>วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร          -นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย และพิธีครอบ เจิม จากครูบาอาจารย์ผู้อาวุโสแพทย์แผนไทยเนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” เป็นการสืบสานจัดพิธีไหว้ครูรำลึกพระคุณครู ส่งต่อความรู้สู่คนรุ่นใหม่</p>	-